

# ส่งลูกไปเรียนนอก

## คิดให้ดีก่อนส่งลูกหลานไปเรียน ทันตแพทยต่างประเทศ !?!

ในปัจจุบัน มีนักเรียนไทยจำนวนหนึ่งสนใจที่จะไปศึกษาหรือกำลังศึกษาทันตแพทยศาสตรระดับปริญญาตรี ณ สถาบันในต่างประเทศ นักเรียนหรือผู้ปกครองควรจะศึกษาข้อมูลในการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยในกรณีที่ต้องการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย

ต้องขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า การที่ทันตแพทย์ไทยเรามีมาตรฐานที่สูงในระดับนานาชาตินั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรฐานการศึกษาของเรามีกฎเกณฑ์กำหนดที่ค่อนข้างเข้มงวด เพื่อให้ความมั่นใจว่านิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพและเป็นทีมงานที่ดีมีฝีมือสมกับเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ผมขอเล่าให้ทุกท่านทราบถึง requirement ของทันตแพทย์ไทยให้เราทุกคนภูมิใจว่า ทันตแพทย์ไทยไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ นะครับ

หากท่านจะส่งบุตรหลานไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศ ท่านควรจะต้องศึกษาก่อนว่า สถาบันที่นักเรียนจะไปศึกษาต่อในสาขาทันตแพทยศาสตร รวมทั้งหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตนั้น ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาหรือไม่ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการรับรอง สถาบันนั้น ๆ จะต้องส่งข้อมูลหลายๆ ด้านให้ทันตแพทยสภาประเมิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ทันตแพทยสภารับรองก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา อาทิ เช่น ต้องมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานให้การรักษาผู้ป่วยจริงทั้งในคลินิกและชุมชน ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองสถาบันว่ามีสถานที่ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีคลินิกทันตกรรม ฯลฯ ที่พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ต้องมีอาจารย์สอนโดยภาพรวมไม่น้อยกว่า 1:6 ในการฝึกปฏิบัติคลินิกไม่น้อยกว่า 1:4 การฝึกปฏิบัติการในห้องแล็บไม่น้อยกว่า 1:10 ทั้งนี้จะต้องเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และวุฒิปริญญาโทไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมานี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า ทั้งหลักสูตรและคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยนั้นมีมาตรฐาน



# เล่าสู่หมอพัน

โดยสถาบันนั้นๆ จะต้องส่งข้อมูลมาที่ทันตแพทยสภา และจะมอบหมายให้คณะกรรมการทันตแพทยศาสตร์ศึกษานำไปพิจารณาว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและการรับรองสถาบันของทันตแพทยสภาหรือไม่ โดยสถาบันจะมีการเชิญกรรมการไปตรวจและประเมินในสถาบันดังกล่าว นอกจากนี้ ทันตแพทยสภายังมีเกณฑ์ Minimum Requirement ของจำนวนการตรวจ การวางแผนการรักษาและการรักษาทางทันตกรรมที่นิสิต-นักศึกษาที่จะจบจากสถาบันนั้นๆ ซึ่งต้องปฏิบัติให้ครบตาม Requirement ดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ไม่มี Requirement งานผ่าตัดฟันคุดหรืองานบางงาน เช่น ทันตกรรมชุมชน นิสิต-นักศึกษาจะต้องกลับมาผ่านการอบรมในสาขาที่เป็นส่วนชาตินั้นๆ ในประเทศไทยก่อน รวมทั้งจะต้องเข้าหลักสูตรอบรมจริยธรรมและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม และจะต้องเข้าทดสอบภาษาไทยในสถาบันที่ทันตแพทยสภากำหนด การที่สถาบันและหลักสูตรจะต้องได้รับการรับรองก่อน เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตนั้นๆ สามารถสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา และ **“มีสิทธิ”** ไปสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้

หากผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน แล้วให้บุตรหลานเข้าไปศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ในสถาบันที่ทันตแพทยสภาไม่รับรอง นักศึกษาผู้นั้นจะไม่มีสิทธิในการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาเพื่อไปสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ถ้าหากจะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย แต่ไม่ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมก็จะเป็น **“ทันตแพทย์เถื่อน”** และมีความผิดตามกฎหมายนะครับ

ส่วนในเรื่องการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจะเป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภา พ.ศ.2559 โดยการสอบประกอบด้วย

ภาคที่ 1 เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน

ภาคที่ 2 เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคคลินิกทันตกรรม

ภาคที่ 3 เป็นการสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม

เมื่อนิสิต-นักศึกษาสอบผ่าน 3 ภาค ดังกล่าวแล้ว จะได้รับใบอนุญาตเป็น **“ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม”** ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้ปกครองและนักเรียนควรจะทำข้อมูลให้ดีเสียก่อนที่จะไปศึกษาที่ต่างประเทศ มิฉะนั้นจะเสียทั้งเงิน เวลาและเสียใจ เมื่อทุกอย่างผ่านไปและแก้ไขไม่ได้